



ปฏิทินกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๗๑

มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เมษายน ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ที่	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม
๑	เม.ย. ๒๕๖๘	จัดประชุมชี้แจงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วิทยาเขต, คณะ/วิทยาลัย, ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการเพื่อทำความเข้าใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
๒	เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๘	นิสิตตรวจสอบคุณสมบัติของการเป็นนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๗๑ <ul style="list-style-type: none">- ผลการเรียนต้องสอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรและมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐- ต้องผ่านการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานครบตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย- การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาครบทุกภาคการศึกษา
๓	พ.ค. ๒๕๖๘	การรับรองคุณสมบัติของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๗๑ <ul style="list-style-type: none">- ส่วนกลาง ให้สำนักทะเบียนและวัดผลรับรองรายชื่อนิสิตผู้มีผลการเรียนที่สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรและมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ส่งรายชื่อที่การรับรองให้แก่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี- ส่วนกลาง ให้กองกิจการนิสิต ตรวจสอบผลการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานครบตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย- ส่วนภูมิภาค ให้วิทยาเขต, คณะหรือวิทยาลัย ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ ตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองรายชื่อเสนอคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบ- ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือบุคคลที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรเป็นที่ปรึกษานิสิตปฏิบัติศาสนกิจแต่ละรูป
๔	พ.ค. ๒๕๖๘	นิสิตที่มีคุณสมบัติปฏิบัติศาสนกิจ ดำเนินการยื่นคำร้องขอปฏิบัติศาสนกิจผ่านระบบออนไลน์ https://stud.mcu.ac.th/sas <ul style="list-style-type: none">- นิสิตติดต่อสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ- ทำเอกสารขอตัวนิติตตามแบบฟอร์ม กน.ปศ.๐๒ หรือ กน.ปศ.๐๓ แล้วแต่กรณี- กรอกข้อมูลการยื่นคำร้องผ่านระบบ ตามแบบฟอร์ม พร้อมแนบไฟล์ กน.ปศ. ๐๒ หรือ กน.ปศ. ๐๓ และไฟล์รูปภาพประจำตัว ภายในวันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

		<p>- หลังจากเจ้าหน้าที่ดำเนินการอนุมัติขั้นตอนการยื่นคำร้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้นิสิตทำแบบเสนอโครงการปฏิบัติศาสนกิจตามแบบฟอร์ม กน.ปศ. ๐๕ ผ่านระบบปฏิบัติศาสนกิจ</p>
๕	มี.ย. ๒๕๖๘	<p>กิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๗๐</p> <p>- นิสิตปฏิบัติศาสนกิจเข้ารับการปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p> <p>- ให้คณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจส่งมอบนิสิตไปปฏิบัติศาสนกิจส่งมอบนิสิตไปปฏิบัติศาสนกิจตามสถานที่ที่ขอตัวและขออนุมัติ</p>
๖	มี.ย. - ส.ค. ๒๕๖๘	<p>การปฏิบัติศาสนกิจ</p> <p>- นิสิตปฏิบัติศาสนกิจลงพื้นที่และปฏิบัติศาสนกิจตามสถานที่ที่นิสิตยื่นคำร้องหนังสือขอตัวหรือขออนุมัติ (ระหว่าง มี.ย. - ส.ค. ๒๕๖๘)</p>
๗	ส.ค. ๒๕๖๘	<p>ส่งรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๑</p> <p>- จัดทำหนังสือรับรองรายงาน กน.ปศ. ๐๖ โดยส่วนกลางให้เรียนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และส่วนภูมิภาคให้เรียน (รองอธิการบดี วช.หรือผู้อำนวยการ วส.//hr./นบ.) พร้อมแปลงไฟล์เป็น PDF หรือไฟล์รูป และ อัปโหลดลงในระบบ</p> <p>- จัดทำข้อมูลรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ตามแบบฟอร์ม กน.ปศ. ๐๗</p> <p>- กรอกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจผ่านระบบ</p> <p>(ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘)</p>
๑๐	ก.ย. ๒๕๖๘	<p>การตรวจรับรองการรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๑</p> <p>- อาจารย์ที่ปรึกษา คณะส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการดำเนินการรับรองการรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๑ ผ่านระบบออนไลน์</p> <p>- เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการดำเนินการตรวจสอบและอนุมัติการรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๑ ผ่านระบบออนไลน์</p>
๑๒	ธ.ค. ๒๕๖๘	<p>ส่งรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๒</p> <p>- จัดทำหนังสือรับรองรายงาน กน.ปศ. ๐๘ ส่วนกลาง เรียนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต , ส่วนภูมิภาค เรียน (รองอธิการบดี วช.หรือผู้อำนวยการ วส./hr./นบ.) พร้อมแปลงไฟล์เป็น PDF หรือไฟล์รูป และ อัปโหลดลงในระบบ</p> <p>- จัดทำข้อมูลรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ตามแบบฟอร์ม กน.ปศ. ๐๘</p> <p>- กรอกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจผ่านระบบ</p> <p>(ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๘)</p>
๑๓	ม.ค. ๒๕๖๙	<p>การจัดประกวดผลงานการปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๗๑</p> <p>- ให้ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคดำเนินการจัดประกวดผลงานการปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๗๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙</p>

		<p>- ให้ส่วนภูมิภาค จัดส่งรายงานผลการประกวดผลงานการปฏิบัติ ศาสนกิจ รุ่น ๗๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ ตามแบบฟอร์มที่กองกิจการ นิสิต สำนักงานอธิการบดี กำหนด</p>
๑๔	ม.ค. ๒๕๖๙	<p>การตรวจรับรองการรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๒</p> <p>- อาจารย์ที่ปรึกษา คณะส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและ หน่วยวิทยบริการดำเนินการรับรองการรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบออนไลน์</p> <p>- เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและ หน่วยวิทยบริการดำเนินการตรวจสอบและอนุมัติการรายงานผลการ ปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบออนไลน์</p>
๑๕	ม.ค. ๒๕๖๙	<p>กิจกรรมการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๗๑</p> <p>- จัดประชุมสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาคและประกาศผลการ ประกวดโครงการปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นเลิศ (Best Practice) ดำเนินการ โดยกองกิจการนิสิต ร่วมกับวิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและหน่วยวิทย บริการ</p>
๑๖	ม.ค. ๒๕๖๙	<p>การส่งรายชื่อ นิสิตที่ส่งรายงานการปฏิบัติศาสนกิจต่อมหาวิทยาลัยครบ ตามที่คณะกรรมการกำหนด</p> <p>- ให้ส่วนภูมิภาค ส่งแบบสำรวจนิสิตที่ส่งรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ต่อมหาวิทยาลัยครบตามที่คณะกรรมการกำหนด เสนอต่อคณะกรรมการ ปฏิบัติศาสนกิจ ภายใน เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙</p>
๑๗	ก.พ. ๒๕๖๙	<p>พิจารณาขอความเห็นชอบรายชื่อ นิสิตที่ส่งรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ต่อมหาวิทยาลัยครบตามที่คณะกรรมการกำหนด</p> <p>- กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี รวบรวมผลการปฏิบัติศาสนกิจ (ศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน การประเมิน ประเด็นปัญหา อุปสรรค แนว ทางแก้ไข และจัดทำสรุปผลการดำเนินงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘) เสนอคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจพิจารณา</p> <p>- ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต รุ่นที่ ๗๑ ที่ผ่านกระบวนการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด เสนอมหาวิทยาลัย ผ่านสำนักทะเบียนและวัดผลเพื่ออนุมัติปริญญา ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙</p>